

BÀI THAM LUẬN

“Giải pháp xây dựng Chi bộ đoàn kết, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay”

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vinh dự được về dự Hội nghị Sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Cơ sở Sở Nội vụ. Thay mặt toàn thể đảng viên Chi bộ 2, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể hội nghị, thưa các Đ/c!

Được sự phân công của Đảng ủy CS Sở Nội vụ, Tôi xin được trình bày tham luận tại Hội nghị với chủ đề: “Giải pháp xây dựng Chi bộ đoàn kết, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay”.

Nội dung tham luận:

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Người cho rằng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất, là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công. Đoàn kết, thống nhất không chỉ là vấn đề sinh tử của từng tổ chức đảng các cấp, mà còn là sinh mệnh của toàn Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng.

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam cũng quy định “*Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở*”. Theo đó, Chi bộ là trung tâm đoàn kết quy tụ, tập hợp mọi lực lượng ở cơ sở thành một khối thống nhất về ý chí và hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Chính vì vậy, việc xây dựng một tập thể đoàn kết thống nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nhiệm vụ then chốt hàng đầu đặt nền móng vững chắc trong việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Song song đó, Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng, chi bộ đoàn kết, vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều thuận lợi; ngược lại nếu chi bộ không đoàn kết, không vững mạnh thì mọi việc đều khó thành.

Xuất phát từ những nội dung, quan điểm trên, Tôi thấy việc xây dựng Chi bộ đoàn kết, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết, để thực hiện được điều này cần phải quan tâm tới các giải pháp sau:

Một là: Mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, ý chí và hành động.

Hai là: Ra sức phấn đấu xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ với phương châm: mỗi đảng viên trong chi bộ là một thực thể không thể tách rời. Tuy mỗi người có một nhiệm vụ, nhưng đã là nhiệm vụ thì đều là quan trọng, đều cần phải thực hiện, và dù là việc lớn hay việc nhỏ đều là một phần quan trọng không thể thiếu trong một tập thể, là một mắt xích nối lại với nhau để tạo nên thành công cho tập thể Chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Ba là: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; thẳng thắn, trách nhiệm, có tinh thần xây dựng, không né tránh khuyết điểm, không đoàn kết một chiều, không đoàn kết hình thức.

Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong quá trình hoạt động và phát triển nội bộ Chi bộ và đơn vị không tránh khỏi những mâu thuẫn; những khuyết điểm, nhận thức lệch lạc và hành vi chưa đúng của đảng viên, công chức. Vì vậy, để xây dựng Chi bộ đoàn kết, vững mạnh phải phát huy dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, tránh lợi dụng phê bình để đả kích, trù dập cá nhân, hay lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ.

Bốn là: Sự đoàn kết, vững mạnh của Chi bộ, tập thể cơ quan, đơn vị muốn bền lâu, cần có môi trường sống và làm việc lành mạnh, dân chủ, với tinh thần cởi mở, bao dung và luôn tạo cơ hội cho mọi người có điều kiện phát triển. Đồng thời, Chi bộ cũng cần quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho đảng viên; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...

Năm là: Xây dựng đội ngũ đảng viên cả về số lượng và chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm chính. Muốn nâng cao chất lượng đảng viên, ngoài việc quản lý, giáo dục của tổ chức Đảng, còn phải có sự tự phấn đấu, rèn luyện của đảng viên. Đi đôi với việc nâng cao chất lượng đảng viên là phải không ngừng kiện toàn đội ngũ cấp ủy, chi bộ, để không ngừng xây dựng, củng cố Chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sáu là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Chi ủy, Chi bộ đối với đảng viên, công chức kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện gây mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực.

Bảy là: Chi ủy, Bí thư Chi bộ phải nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng; quan tâm, chăm lo đến lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của từng cá nhân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể tạo sự công bằng, dân chủ trong Chi bộ, tập thể đơn vị. Thường xuyên động viên các đảng viên luôn có ý thức xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết trong Chi bộ, góp phần đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bài tham luận “Giải pháp xây dựng Chi bộ đoàn kết, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay” của Chi bộ 02 đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.

Một lần nữa, Tôi xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc; Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!